



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 37

ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ในเดือนพฤษภาคม 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

1. การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมชาติมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมชาติมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด็นท์ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) พิจารณาร่างกำหนดการ Joint Technical Meeting (JTM-2) และการเจรจาระหว่างประเทศ (NEG)
- 2) กำหนดผู้แทนในการนำเสนอในประเด็นต่างๆ ตามกำหนดการ
- 3) เตรียมการในการจัดประชุมดังกล่าว

โดยผลของการประชุมคณะกรรมการฯ จะถูกนำเข้ารายงานต่อคณะกรรมการเจรจา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

2. การสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมา (TOR) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อรับเข้าตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน โดยในการสอบครั้งนี้ มีผู้ผ่านสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 2 คน โดยมีนางสาวฉัตรดิณี คนมัน ตอรับเข้าทำหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว

3. การประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานร่วมในการประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบกับกระบวนการ รูปแบบ สถานที่ และเนื้อหาที่จะนำเสนอในการประชุม JEM II และ NEG I รวมถึงรับทราบเกี่ยวกับรายชื่อคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรปที่จะเข้าร่วมเจรจา ในครั้งนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมขอให้สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที แจ้งให้ฝ่ายสหภาพยุโรปทราบถึงรูปแบบการจัดงานอย่างเป็นทางการ รวมถึงแจ้งแผนการดำเนินการที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่อีกด้วย



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 37

ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ในเดือนพฤษภาคม 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

4. การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมชาติและการค้า จากสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมชาติ และการค้า จากสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ และนายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานร่วมในการประชุมฯ

การประชุมฯ ครั้งนี้เป็นการหารือของฝ่ายไทยสำหรับการเตรียมการในการจัดการประชุมร่วมผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 2 (JEM II) และการเจรจา FLEGT VPA ครั้งที่ 1 (NEG I) และเพื่อซักซ้อมเกี่ยวกับประเด็น/เนื้อหาที่จะนำเสนอในการประชุมดังกล่าว

สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ยืนยันกำหนดการซึ่งการประชุม JEM II จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 และการเจรจา ครั้งที่ 1 จะถูกจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2560

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ผู้แทนศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม JEM II เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ FLEGT VPA มาตั้งแต่ต้น

5. TEFSO ทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษา ในการจัดทำการทดสอบภาคสนามภายใต้ नियามความถูกต้องตามกฎหมาย (LD)

นายเจมส์ แชนดอม และนางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการจัดทำการทดสอบภาคสนามภายใต้ नियามความถูกต้องตามกฎหมาย (LD) เข้ามาทำงานร่วมกับสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึง 18 มิถุนายน 2560 เพื่อหารือและเตรียมการในการจัดทดสอบภาคสนามที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนกรกฎาคม 2560